



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của IPTP

UBND tỉnh kiểm điểm kết quả thu ngân sách Nhà nước và số hóa sổ hộ tịch

Triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh TTXVN)

Đổng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh VIẾT DU)

Sáng 24/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 11 Nghị viện quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP 11) với chủ đề "Tìm kiếm hòa bình, hòa giải và bao dung".

đại biểu là lãnh đạo nghị viện, nghị sĩ các nước và các tổ chức nghị viện khu vực, thế giới đến từ 58 nghị viện thành viên và nghị viện khách mời, đối tác, trong đó có 11 Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và Tổng Thư ký IPU, Tổng Thư ký ASEAN, Tổng Thư ký AIPA...

Tham dự IPTP 11 có: Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch IPTP 11 Samdech Khoun Sudary; Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Manet; Chủ tịch Hội đồng toàn cầu về Bao dung và Hòa bình (GCTP) Ahmed Bin Mohamed Aljarwan; Chủ tịch IPTP Sous Yara cùng gần 200

Diễn ra từ ngày 23 đến 26/11, Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của IPTP được chia thành 2 phiên thảo luận chuyên đề gồm: Thúc đẩy kiến trúc hòa bình, xây dựng hòa bình, hòa giải và bao dung; sức mạnh tổng hợp của Chính phủ, Nghị viện, xã hội; Củng cố chủ nghĩa đa phương, hợp tác và đối tác cùng tồn tại và kết nối bao trùm.

(Xem tiếp trang 4)

Sáng 22/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả thu ngân sách Nhà nước; tiến độ thu nộp tiền sử dụng đất và số hóa sổ hộ tịch. Đổng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đổng chí TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lê Đoàn, Hà Lan Anh; lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định.

Tính đến ngày 20/11, tổng thu toàn tỉnh đạt 77%; trừ thu tiền sử dụng đất đạt 112% dự toán tỉnh giao. Trong đó vẫn còn các khoản thu chưa đảm bảo tiến độ là: Thu tiền sử dụng đất đạt 63% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường 85% dự toán. Đây là 2 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu ngân sách nhưng không đạt tiến độ, nguyên nhân do chính sách giảm trăm mức thuế của Quốc hội. Thu tiền sử dụng đất tính cả số chưa đến hạn nộp 1.034,3 tỷ đồng, đạt 74% dự toán. Nguyên nhân do các huyện có dự toán tiền thu cao nhưng việc thực hiện triển khai đấu giá quyền sử dụng lại rất chậm hoặc chưa hoàn thành. Trong đó đất là 9.500 tỷ đồng.

(Xem tiếp trang 4)

Ngày 15/11/2024, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 9 đến ngày 10/12/2024.

(Họp trừ bì vào 7 giờ 30 phút, khai mạc vào 7 giờ 45 phút, ngày 9/12/2024).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà A, trụ sở HĐND-UBND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến tham gia vào các nội dung của kỳ họp

Huyện Nghĩa Hưng đối thoại với các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng tại khu vực Cồn Xanh

THANH THÚY

Ngày 22/11, UBND huyện Nghĩa Hưng đã tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân đang sử dụng đất trong khu vực Cồn Xanh thuộc phạm vi dự án Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng và dự án Nhà máy thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định. Dự buổi đối thoại có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng, lãnh đạo các xã thuộc vùng dự án; đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện.

Tại buổi đối thoại, các hộ dân đã bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ trương của tỉnh, huyện về thu hồi đất đã hết thời hạn thuê để triển khai các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện. Các nội dung kiến nghị do các hộ dân nêu cơ bản vẫn trùng với những

lần kiến nghị trước và đã được UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, UBND huyện trả lời nhiều lần theo đúng quy định của pháp luật như: một số vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê đất, thời hạn sử dụng đất thuê, công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người dân sau khi bàn giao mặt bằng; đảm bảo môi trường, hỗ trợ giao, giảm lãi suất ngân hàng, hỗ trợ thu gom con nuôi thủy sản...

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện cam kết hỗ trợ các hộ dân đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng, bao gồm hỗ trợ 70 triệu đồng/ha cho việc di chuyển vật dụng, con nuôi, chòi lán, bàn giao đất thực hiện dự án; hỗ trợ 100 triệu đồng/cán nhà đối với

(Xem tiếp trang 4)

Tổ chức Giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 12 năm 2024

THÀNH TRUNG

Thực hiện Kế hoạch Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2024 với chủ đề chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", Ủy ban ATGT quốc gia vừa ban hành Kế hoạch số 365/KH-UBATGTQG về tổ chức giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 12 năm 2024.

Giải "Vô lăng vàng" được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật trật tự, ATGT, phòng tránh tai nạn giao thông (TNGT), góp phần thực hiện mục

tiêu kiểm chế và kéo giảm TNGT so với các năm trước; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT và thực hiện kế hoạch Năm ATGT năm 2024 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn"; tôn vinh các lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT, giúp đỡ nạn nhân TNGT... Đối tượng tham gia là cá nhân (lái xe thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô)

(Xem tiếp trang 4)

Nam Định xây dựng và giữ gìn cảnh quan và môi trường làng quê xanh - sạch - đẹp bền vững

Bài và ảnh: THANH THÚY



Thực hiện phong trào "Nhà sạch, vườn xanh, đường, sông không rác", môi trường nông thôn mới xã Trục Tuấn (Trục Ninh) ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Nam Định được Ban Chỉ đạo Trung ương về các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) đánh giá là một trong những tỉnh thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Ước đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 157/161 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 97,5%) và 41/146 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 28,1%). Huyện Giao Thủy được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, là huyện đầu tiên của tỉnh và là 1 trong 10 huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn NTM nâng cao; vượt mục tiêu Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

Thành công này là kết quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc nâng cao các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí môi trường - một thách thức lớn và cũng là điểm nhấn trong hành trình xây dựng NTM kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp. Không chỉ mang lại môi trường, điều kiện sống tốt hơn cho người dân mà còn khai thác được các giá trị kinh tế từ các chức năng môi trường, cảnh quan nông nghiệp, nông thôn, từng bước phát triển thành ngành kinh tế

(Xem tiếp trang 3)

Toàn tỉnh gieo trồng được 9,4 nghìn ha cây rau màu vụ đông

VĂN ĐÀI

Mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông để tạo thu nhập bù đắp thiệt hại từ vụ mùa do ảnh hưởng của thiên tai, nông dân các địa phương đang tập trung gieo trồng các loại rau màu cận thời vụ, có hiệu quả kinh tế và thị trường tiêu thụ ổn định. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), đến hết ngày 22/11/2024, các huyện, thành phố đã gieo trồng được khoảng 9.400ha cây rau màu vụ đông. Trong đó, có 1.800ha khoai tây, 1.080ha ngô, 600ha cà chua, 330ha bí xanh và hơn 5.590ha cây rau màu các loại.

Theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, trong những ngày tới, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân mở rộng tối đa diện tích trồng khoai tây thương phẩm phục vụ chế biến; ưu tiên mở rộng diện tích gieo trồng các loại cây ưa lạnh như: Bí xanh, cà chua và các loại rau, quả truyền thống có thị trường tiêu thụ; tập trung phát triển các mô hình sản xuất "Cánh đồng liên kết theo chuỗi giá trị" và các mô hình sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với nhãn hiệu hàng hoá;

(Xem tiếp trang 4)

Từ ngày 15/10 đến 14/11/2024, toàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông đường bộ

THÀNH TRUNG

Theo tổng hợp của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, từ ngày 15/10 đến 14/11/2024, toàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 10 người chết, 12 người bị thương. Toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đường bộ, đường sắt và tai nạn giao thông đường thủy.

Trong tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã xử lý 2.105 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, phạt tiền trên 4,55 tỷ đồng, tước có thời hạn 572 giấy phép lái xe; tạm giữ 19 ô tô, 534 mô tô, 58 phương tiện khác. Trong lĩnh vực đường sắt, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 1 vụ tai nạn, phạt tiền 1,5 triệu đồng.

(Xem tiếp trang 4)

TIN THẾ GIỚI

WHO duy trì cảnh báo cao nhất về đợt mùa khi

Ngày 22/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã quyết định duy trì mức cảnh báo cao nhất đối với dịch đậu mùa khi,

trong bối cảnh số ca mắc và số quốc gia bị ảnh hưởng đang gia tăng. WHO cho biết quyết định này dựa trên ba yếu tố chính: Số ca mắc tăng và tiếp tục lan rộng về mặt địa lý, những thách thức trong công tác phòng chống dịch tại hiện trường, cũng như nhu cầu thiết lập và duy trì phản ứng đồng bộ giữa các quốc gia và đối tác. (Xem tiếp trang 3)

TIN TRONG NƯỚC

BẾN TRE Công nhận thêm 11 sản phẩm OCOP

Tỉnh Bến Tre vừa trao giấy chứng nhận, giải thưởng cho các chủ thể có

sản phẩm được công nhận OCOP đạt 4 sao, 5 sao tỉnh Bến Tre đợt 1/2024. Đây là một trong những địa phương có nhiều sản phẩm đạt OCOP nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre đã trao chứng nhận, giải thưởng cho 11 sản phẩm của 8 chủ thể. Đáng chú ý là có 1 sản phẩm (Xem tiếp trang 2)

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Bài và ảnh: NGỌC LINH

Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) không chỉ giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản, ổn định sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn ngăn ngừa tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe của người lao động. Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người lao động thực hiện đúng quy định pháp luật về ATVSLĐ, nâng cao hiệu quả công việc, đồng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Song song với công tác chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Hải Vinh Việt Nam (Xuân Trường) luôn chủ động phối hợp với chuyên môn, tham mưu cho lãnh đạo công ty lập kế hoạch, xây dựng nội quy, quy chế, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; rà soát những vị trí, công việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm để trang bị cho người lao động phương tiện bảo hộ; thành lập tổ an toàn lao động thường xuyên kiểm tra nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư có yếu tố nguy hiểm ngay về đảm bảo ATVSLĐ; tham gia các khóa huấn luyện an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, cách xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra tai nạn lao động; định kỳ kiểm tra, vệ sinh dụng cụ chữa cháy, nơi cung cấp nguồn nước sạch, thường xuyên kiểm tra các vị trí như trạm điện, nhà kho, nơi chứa hàng trước và sau khi xuất nhập khẩu... Hướng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ (tháng 5) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng", Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã tham mưu, phối hợp với chuyên môn xây dựng chương trình an toàn lao động cho từng tổ, chuyên sản xuất, phòng, ban chuyên môn, phối hợp, hướng dẫn người lao động kiểm tra thiết bị, máy móc tại chỗ trước và sau ca sản xuất và đảm bảo an toàn nguồn điện trước khi tan ca, đồng thời thường xuyên tự kiểm tra, rà soát phát hiện các nguy cơ để kịp thời khắc phục và bổ sung các nội quy, quy trình sản xuất đảm bảo an toàn khi làm việc; thực hiện kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng máy,

thiết bị, nhà xưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung pháp luật về ATVSLĐ; cấp phát mới bảo hộ lao động, ưu tiên chế độ đối với người lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên sâu cho người lao động. Từ đầu năm 2024 đến nay, 100% người lao động trong công ty được tham gia các lớp tập huấn về ATVSLĐ, được trang bị bảo hộ lao động; tham gia diễn tập, xử lý, ứng cứu các tình huống khi xảy ra cháy nổ. Nhiều năm qua Công ty TNHH Hải Vinh Việt Nam không xảy ra các vụ, việc mất ATVSLĐ, thường xuyên được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, LĐLĐ tỉnh biểu dương, khen thưởng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/1/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới", hàng năm LĐLĐ tỉnh chỉ đạo và phối hợp với các cấp Công đoàn quyết liệt triển khai thực hiện nhằm cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại cơ quan, doanh nghiệp, giúp người lao động và người sử dụng lao động nâng cao kiến thức pháp luật về ATVSLĐ, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ; phát động các phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ; thi đua phát

huy sáng kiến, giúp phòng, ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện môi trường và điều kiện lao động... Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện có hiệu quả công tác ATVSLĐ như: thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; đồng lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với người điều khiển về ATVSLĐ; tổ chức các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động về các vấn đề ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn thực phẩm, Tháng hành động về ATVSLĐ gắn với các hoạt động của Tháng Công nhân, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới... Năm 2024, 100% tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh đều hưởng ứng, tổ chức các hoạt động về ATVSLĐ. LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn ATVSLĐ, bảo vệ môi trường cho hàng nghìn công nhân lao động và người sử dụng lao động nâng cao kiến thức pháp luật về ATVSLĐ, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ; phát động các phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ; thi đua phát

huy sáng kiến, giúp phòng, ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện môi trường và điều kiện lao động... Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện có hiệu quả công tác ATVSLĐ như: thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; đồng lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với người điều khiển về ATVSLĐ; tổ chức các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động về các vấn đề ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn thực phẩm, Tháng hành động về ATVSLĐ gắn với các hoạt động của Tháng Công nhân, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới... Năm 2024, 100% tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh đều hưởng ứng, tổ chức các hoạt động về ATVSLĐ. LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn ATVSLĐ, bảo vệ môi trường cho hàng nghìn công nhân lao động và người sử dụng lao động nâng cao kiến thức pháp luật về ATVSLĐ, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ; phát động các phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ; thi đua phát



Công ty TNHH Kinh Bắc - Thành Nam (Nam Trực) luôn thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Ý Yên, thị trấn Lâm đang chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình xây dựng đô thị văn minh với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Thị trấn Lâm được UBND huyện công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024. Từ năm 2021 đến nay, thị trấn Lâm đã đầu tư 69,1 tỷ đồng tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở; phát triển dịch vụ gắn với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội theo hướng bền vững. Ngoài ra, thị trấn tiếp tục huy động các nguồn lực trong nhân dân đầu tư hàng tỷ đồng cho các công trình, cơ sở vật chất tại các tổ dân phố và hiến đất mở rộng đường giao thông. Nhờ vậy đến nay, 12,76km tuyến trục chính đường nội thị đã được rải nhựa, bê tông hóa 100%. Các tuyến phố chính đều có vỉa hè, đường điện chiếu sáng, cây bóng mát. Định kỳ hàng tuần Ban An toàn giao thông thị trấn đều tổ chức ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. 100% các hộ buôn bán mặt đường kỹ cam kết đảm bảo an toàn giao thông. 92,4% đường phố; 85% khu nhà ở, ngõ phố được chiếu sáng góp phần đảm bảo an ninh trật tự. 100% các tuyến đường trong tổ dân phố (TDP) đều có rãnh thoát nước. Các khu vực công cộng, đường phố, khu vui chơi, khuôn viên trụ sở, trường học, nhà văn hóa, khu dân cư được trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Các hộ gia đình tập trung chỉnh trang khuôn viên, vườn tược, thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đạt 90%. 100% hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn theo quy định. Nhiều công trình quan trọng khác của các cơ quan, đơn vị được hoàn thành và đưa vào sử dụng như: nhà hiệu bộ, phòng học chức năng của trường THCS; 10 phòng học, phòng chức năng của trường tiểu học; nâng cấp đường giao thông từ TDP số 8, 12, 13; nhà đa năng trụ sở UBND thị trấn... Năm 2024, thị trấn tiếp tục đầu tư 2 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo lò đốt rác thải sinh hoạt, xây dựng tuyến đường trục thị trấn qua TDP số 12, 13. Ông Bùi Đức Hạnh, TDP số 6 phấn khởi cho biết: "Điện mạo thị trấn Lâm thay đổi rất nhiều, từ cơ sở hạ tầng đến cảnh quan đô thị. Chúng tôi tự hào khi thị trấn Lâm đạt chuẩn đô thị văn minh đô thị". Để đạt được những thành tựu kể trên, trên cơ sở sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn Lâm đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND, Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 8/8/2024 kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng đô thị văn minh thị trấn và phân công phụ trách tiêu chí cho các thành viên. Ban chỉ đạo đã triển khai xây dựng Kế hoạch số 01/KH-BCĐĐTVM ngày 12/8/2024 theo từng nội dung cụ thể để thực hiện; qua đó phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, thành viên có trách nhiệm theo dõi, giám sát, triển khai thực hiện và

chịu trách nhiệm báo cáo về Ban chỉ đạo tổng hợp báo cáo và có những biện pháp giải quyết kịp thời, khắc phục các hạn chế để hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh. Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện và triển khai kế hoạch nhiệm vụ vào các sáng thứ 2 hàng tuần. Tịch cực tuyên truyền, thực hiện kịp thời, hiệu quả các tiêu chí đô thị văn minh trên hệ thống đài truyền thanh, loa thông minh của thị trấn hoặc thông qua các buổi tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt chi bộ, hội, đoàn thể, đảm bảo trên 90% người dân nắm bắt được kịp thời và đồng tình ủng hộ; vận động nhân dân tại các TDP tham gia hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội. Các trang thông tin của thị trấn cũng thường xuyên đăng tải, liên tục cập nhật tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, các hoạt động phong trào của các hội, đoàn thể. Cán bộ,

Thị trấn Lâm khơi dậy sức mạnh cộng đồng xây dựng đô thị văn minh

Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN

đảng viên, công chức, viên chức thị trấn gương mẫu đi đầu thực hiện các tiêu chí văn minh đô thị: Chấp hành tốt các quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng văn hóa ứng xử nơi công cộng, trong cộng đồng dân cư. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đoàn Tuấn cho biết: "Từ chủ trương đúng, lại làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên ngay từ ngày đầu triển khai thực hiện xây dựng đô thị văn minh, các chi bộ đảng, TDP, các tổ chức chính trị xã hội, từng đảng viên và người dân đều thực hiện đạt hiệu quả cao các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Người dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chỉnh trang đô thị bảo đảm "sáng - xanh - sạch - đẹp", duy trì phong trào "Đồng họ tự quản về an ninh trật tự", các TDP nhân rộng phong trào "TDP không rác", "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy". Thời gian tới, thị trấn Lâm tiếp tục vận động cán bộ và nhân dân địa phương quán triệt, nhận thức sâu sắc về việc xây dựng đô thị văn minh, tiếp tục rà soát, đối chiếu nâng cao chất lượng các tiêu chí. Huy động cả hệ thống chính trị, các nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa để tập trung đầu tư, nhất là về cơ sở hạ tầng, chỉnh chỉnh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội. Chủ trương công tác đào tạo cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị vững vàng, đáp ứng tốt nhu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Xây dựng và hoàn thiện để an dân xã hội và để an dân đặt tên đường phố tại thị trấn để trình duyệt. Sự thay đổi mạnh mẽ của thị trấn Lâm là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây, khẳng định vị thế của một đô thị tiên phong của vùng đất Ý Yên giàu truyền thống ■



Đường trục tổ dân phố số 6 khu C đạt chuẩn đô thị văn minh.

TIN TRONG NƯỚC

(Tiếp theo trang 1)

đạt chứng nhận OCOP cấp quốc gia (sản phẩm OCOP 5 sao) là trái sầu riêng cấp đông của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Ánh Thu và 10 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh (sản phẩm OCOP 4 sao). Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP, đến nay toàn tỉnh Bến Tre đã có 316 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên (trong đó có 252 sản phẩm 3 sao, 59 sản phẩm đạt 4 sao và 5 sản phẩm 5 sao) của 159 chủ thể. Bến Tre là một trong những tỉnh nằm trong top đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 5 sao, các sản phẩm OCOP của tỉnh đã từng bước khẳng định được giá trị, chất lượng trên thị trường và được người tiêu dùng tin nhiệm. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, triển lãm, hội chợ để quảng bá và mở rộng thị trường cho các sản phẩm OCOP, hình thành được hệ thống các cửa hàng, HTX tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ các chủ thể sản xuất đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng thuận lợi hơn.

THÁI NGUYÊN

1.200 trang trại, cơ sở chăn nuôi an toàn

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 1.255 trang trại chăn nuôi (sản lượng chiếm trên 45% tổng sản lượng thịt hơi các loại), trong đó có 1.200 trang trại, cơ sở chăn nuôi lớn, gần an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Khi tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong nước, trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn châu Phi, tu huyết trùng, lở mồm long móng... thì việc triển khai các biện pháp chăn nuôi bảo đảm an toàn là rất cần thiết. Không chỉ giúp kiểm soát dịch bệnh, chăn nuôi an toàn còn tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả quản lý trang trại, đặc biệt là với các chuỗi liên kết từ chăn nuôi, giết mổ đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Có được kết quả này là do thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều giải pháp để khuyến khích người dân thực hiện các điều kiện xây dựng cơ sở chăn nuôi bảo đảm an toàn về dịch bệnh, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm; đặc biệt là hỗ trợ về kỹ thuật, đưa khoa học công nghệ vào chăn nuôi ■

Hiệu quả kinh tế từ trồng ổi

Bài và ảnh: VĂN HUỠNH

Những năm gần đây, cây ổi lẻ trở thành một trong những cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân các xã Mỹ Lộc (thành phố Nam Định) và thị trấn Cồn (Hải Hậu). Thương hiệu ổi lẻ đã được khẳng định nhờ vị đậm, ngọt, giòn, được nhiều khách hàng ưa chuộng. Về thôn Lang Xá, xã Mỹ Lộc (thành phố Nam Định) nơi trồng nhiều ổi lẻ. Đọc hai bên đường những vườn ổi lẻ trĩu quả, thường lái về tận vườn thu mua. Vừa thu hoạch ổi, anh Lê Tất Thắng cho biết, từ khi chuyển đổi sang trồng ổi lẻ, kinh tế của gia đình ngày càng phát triển. Giống ổi lẻ cho thu hoạch quanh năm. Trước kia, gia đình anh Thắng cũng như các hộ khác trong thôn, trong xã chủ yếu là cấy lúa và trồng cây rau màu theo phương thức truyền thống nhưng thu nhập thấp bởi năng suất và hiệu quả không cao. Đến năm 2020, qua tham quan mô hình, học tập trao

đổi kinh nghiệm về cây ăn quả ở các địa phương khác, anh đã biết về giống cây ổi lẻ. Giống ổi này cho năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian cho thu hoạch ngắn nên gia đình anh Thắng mua lại diện tích đất ruộng của các hộ xung quanh cải tạo thành vườn trồng. Qua quá trình trồng thấy giống ổi lẻ phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu địa phương. Cây mới sau khi trồng 7-8 tháng cho thu hoạch, thời gian thu hoạch khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và từ tháng 6 đến tháng 10. Với kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tốt, vụ ổi vừa qua đã cho thu hoạch 18 tấn quả, được các thương lái vào tận nhà đặt mua với mức giá bình quân 17-20 nghìn đồng/kg, trừ chi phí lãi hơn 200 triệu đồng. Cũng như gia đình anh Lê Tất Thắng, gia đình ông Nguyễn Văn Ích, xóm Hữu Nghị, thị trấn Cồn (Hải Hậu) thành công với mô hình trồng ổi lẻ sau nhiều năm thử

những năm gần đây, cây ổi lẻ trở thành một trong những cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân các xã Mỹ Lộc (thành phố Nam Định) và thị trấn Cồn (Hải Hậu). Thương hiệu ổi lẻ đã được khẳng định nhờ vị đậm, ngọt, giòn, được nhiều khách hàng ưa chuộng. Về thôn Lang Xá, xã Mỹ Lộc (thành phố Nam Định) nơi trồng nhiều ổi lẻ. Đọc hai bên đường những vườn ổi lẻ trĩu quả, thường lái về tận vườn thu mua. Vừa thu hoạch ổi, anh Lê Tất Thắng cho biết, từ khi chuyển đổi sang trồng ổi lẻ, kinh tế của gia đình ngày càng phát triển. Giống ổi lẻ cho thu hoạch quanh năm. Trước kia, gia đình anh Thắng cũng như các hộ khác trong thôn, trong xã chủ yếu là cấy lúa và trồng cây rau màu theo phương thức truyền thống nhưng thu nhập thấp bởi năng suất và hiệu quả không cao. Đến năm 2020, qua tham quan mô hình, học tập trao đổi kinh nghiệm về cây ăn quả ở các địa phương khác, anh đã biết về giống cây ổi lẻ. Giống ổi này cho năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian cho thu hoạch ngắn nên gia đình anh Thắng mua lại diện tích đất ruộng của các hộ xung quanh cải tạo thành vườn trồng. Qua quá trình trồng thấy giống ổi lẻ phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu địa phương. Cây mới sau khi trồng 7-8 tháng cho thu hoạch, thời gian thu hoạch khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và từ tháng 6 đến tháng 10. Với kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tốt, vụ ổi vừa qua đã cho thu hoạch 18 tấn quả, được các thương lái vào tận nhà đặt mua với mức giá bình quân 17-20 nghìn đồng/kg, trừ chi phí lãi hơn 200 triệu đồng. Cũng như gia đình anh Lê Tất Thắng, gia đình ông Nguyễn Văn Ích, xóm Hữu Nghị, thị trấn Cồn (Hải Hậu) thành công với mô hình trồng ổi lẻ sau nhiều năm thử nghiệm các đối tượng sản xuất, từ thả cá, nuôi gà, trồng mít... Với diện tích trên 3.000m², ông Ích tập trung trồng gần 450 gốc ổi lẻ cho trái quanh năm. Cây ổi lẻ không tốn công chăm sóc, ít sâu bệnh, mỗi năm cho 2-4 lứa quả. Đặc biệt, ông đã biết lách thời điểm để thu hoạch ổi vào lúc trái vụ khoảng từ tháng 9 đến tháng 5 năm sau. Ông Ích cho biết: "Thời điểm chính vụ có quá nhiều loại quả như mít, na, nhãn, vải... cùng tới mùa thu hoạch nên nhu cầu tiêu thụ hoa quả để bảo hòa, giá trị kinh tế không cao. Tôi luyện cho cây ra quả trái vụ để quả ổi lẻ gặp nắng hanh những tháng mùa khô, tiết trời hanh hao, nhiều nắng cho quả ngọt, giòn hơn ổi chính vụ...". Nhờ kinh nghiệm chăm sóc và điều chỉnh được thời vụ, trung bình mỗi tháng ông Ích bán được trên 1 tấn ổi. Vào thời điểm chính vụ giá ổi thấp hơn chỉ khoảng hơn 10 nghìn đồng/kg, vào thời điểm trái vụ thì giá lên đến hơn 20 nghìn đồng/kg. Tính bình quân mỗi tháng, gia đình ông có thu nhập hơn 10 triệu đồng, có những tháng vào vụ có thể được gần 20 triệu đồng. Để có quả ổi lẻ thơm ngon, bên cạnh yếu tố thuận lợi là đất đai màu mỡ thì các hộ trồng ổi luôn bảo đảm thực hiện các bước như: Làm cỏ, lên luống, vệ sinh vườn, cắt tỉa cành tăm, cành khô, cành bị sâu bệnh thời kỳ cây có quả và sau mỗi lần thu hoạch để cây có sức bật mầm mới, thoáng và hạn chế sâu bệnh, đặc biệt là sâu róm, ong chàm. Khi quả ổi lẻ to bằng ngón tay cái thì bắt đầu bọc ổi, tránh bị ruối vàng và các loại sâu bệnh gây hại. Trong quá trình sinh trưởng của cây ổi lẻ sử dụng các loại phân hữu cơ (phân gà ủ hoai mục sau 6 tháng) hoặc phân vi sinh để bổ trợ phát triển khỏe cùng cấp đầy đủ

các nguyên tố đa vi lượng giúp cây ổi phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh cao, cho quả giòn và ngọt. Trong quá trình trồng và chăm sóc cây, người trồng ổi còn chủ động điều chỉnh thời điểm cây ra hoa, kết trái theo ý muốn bằng cách bấm ngọn, hoa và lộc cây. Do đó, ổi cho quả quanh năm và không chín đồng loạt nên bà con thu hoạch không bị dồn, ổi tiêu thụ nhanh, bán được giá, tránh tình trạng "được mùa rớt giá". Về hiệu quả kinh tế, cây ổi cho thu nhập cao hơn nhiều lần trồng lúa. Với các ưu thế, không tốn nhiều công chăm sóc, chi phí đầu tư ban đầu ít, tuổi thọ cây khá cao, khoảng 5-6 năm và nhanh cho thu hoạch nên khả năng đạt doanh thu đối với các chủ nhà vườn rất nhanh. Với những ưu điểm vượt trội, phù hợp thời vụ, khí hậu địa phương, cây ổi lẻ dần có tiếng trên thị trường. Mùa ổi, thường lái khắp nơi đến các nhà vườn thu mua, bình quân mỗi ha ổi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình tại các địa phương. Điều khiến anh Thắng, ông Ích tràn trề hiện nay, là làm thế nào để tăng giá trị kinh tế của cây ổi lẻ cũng như bảo đảm đầu ra ổn định cho loại quả này. Bởi trên thực tế, nhiều năm qua, các hộ trồng ổi chưa có nguồn tiêu thụ ổn định mà chủ yếu bán cho các thương lái và các chợ đầu mối ở thành phố Nam Định. Thị trường thiếu ổn định dẫn đến người trồng dễ bị thương lái ép giá. Nhờ chuyển đổi cây trồng và áp dụng đúng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, nhiều hộ dân như anh Thắng, ông Ích đã thu được những thành công từ việc trồng cây ổi lẻ. Hy vọng mô hình trồng ổi lẻ được nhân rộng sẽ giúp người nông dân có thêm hướng đi mới để làm giàu ■



Anh Lê Tất Thắng, thôn Lang Xá, xã Mỹ Lộc (thành phố Nam Định) thu hoạch ổi lẻ.

Hội Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở

Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều mô hình giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ gìn ANTT từ cơ sở.

Thực hiện phương châm: "Mỗi hội viên CCB là một tuyên truyền viên nòng cốt, một chiến sĩ tiên phong đi đầu trên mặt trận giữ gìn ANTT", các cấp Hội CCB huyện Nghĩa Hưng đã đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.

Theo đó, Hội CCB huyện đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Hải đội 2 tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia, các chính sách về dân tộc, tôn giáo; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Hình thức tuyên truyền được tổ chức đa dạng, phong phú thông qua các buổi giao lưu, hội nghị tập huấn, lồng ghép trong các sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, câu lạc bộ "CCB, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi"; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích... thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia. Cùng với đó, Hội CCB các cấp huyện Nghĩa Hưng còn phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp thành lập các mô hình: "Tổ CCB vì dân", "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ", "3 giới, 2 vững mạnh", "3 an toàn", "Tuyến đường CCB tự quản", "Tổ tàu thuyền an toàn"... Hiện toàn huyện

có hàng chục "Tổ CCB vì dân", "Tổ CCB tự quản", "Tổ CCB hoà giải"... thường xuyên tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những đối tượng xấu ở nơi khác xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ bình yên cho nhân dân; cung cấp hàng trăm nguồn tin giá trị về tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, giáo dục người lầm lỗi hoà nhập cộng đồng... Các cơ sở Hội nổi bật trong hoạt động này gồm Hội CCB các xã: Nam Điền, Nghĩa Hải, Phúc Thắng, Nghĩa Lợi, thị trấn Rạng Đông.

Tại huyện Hải Hậu, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện đã phối hợp với các đồn biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các mô hình tự quản về ANTT ở khu vực biên giới biển. Đến nay, đã thành lập 58 "Tổ tự quản ANTT ở khu vực biên giới biển" với 221 thành viên; 38 "Tổ tàu thuyền an toàn" với 192 tàu/586 thủy thủ; 3 bến bãi an toàn với 286 thuyền, mủng/2.965 người tham gia, trong đó nhiều hội viên CCB là chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân nòng cốt. Các thành viên tổ tự quản ANTT, tổ tàu thuyền trên biển đã tích cực tuyên truyền, vận động ký cam kết không khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, vi phạm vùng biển nước ngoài và đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực vươn khơi bám biển làm chủ động sản xuất, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn ANTT và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh, huyện. Từ hiệu quả những mô hình ANTT biên giới biển, đến nay, Hội CCB trên địa bàn huyện phối hợp cùng Ban an ninh xã, thị trấn thành lập 390 tổ an ninh ở cơ sở đã góp phần tích cực vào giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, tham gia hòa giải ở cơ sở, vận động nhân dân hiến đất xây dựng đường giao thông, tham gia giải quyết các vụ việc nảy sinh trong xây dựng nông thôn mới.

Nhằm phát huy vai trò của CCB trong tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở, Hội CCB

huy sức mạnh của tổ chức Hội trong giữ gìn ANTT ở cơ sở, Hội CCB các cấp còn xây dựng nhiều mô hình CCB tự quản về ANTT. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/BCA-HCCB giữa Bộ Công an và Hội CCB Việt Nam về "Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", các cấp Hội đã phối hợp với lực lượng Công an xây dựng, duy trì có hiệu quả hoạt động của các mô hình: "Tổ hòa giải", "Tổ nắm tin tức", "Tổ an toàn giao thông", "Tổ CCB vì dân", "Tổ CCB tham gia phòng cháy chữa cháy"... Hiện toàn tỉnh có 1.645 "Tổ hoà giải"; 2.450 Ban Thanh tra nhân dân, 377 tổ tự quản bảo vệ ANTT; 1.720 "Tổ CCB vì dân", 1.000 "Tổ nắm tin tức"; 1.405 "Tổ an toàn giao thông"; 23 "Tổ CCB tự quản"... Các tổ trên đã phát huy vai trò trách nhiệm phát hiện và tham mưu với các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, chế độ, chính sách; tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục thái độ các đối tượng lầm lỗi tái phạm cộng đồng. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng, các ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng cho cán bộ, hội viên và nhân dân.

Triển khai những mô hình thiết thực về giữ gìn ANTT, các cấp Hội CCB tỉnh đã góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT". Qua đó, góp phần giữ gìn ANTT từ cơ sở, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.



Hội Cựu chiến binh thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân.

(Tiếp theo trang 1)
Tổng Giám đốc WHO, sau khi tham vấn ý kiến của Ủy ban Khẩn cấp theo Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), đã xác nhận đợt bùng phát đầu mùa khi vẫn là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế, kéo dài tình trạng khẩn cấp được công bố từ ngày 14/8.

Đầu mùa khi do vi-rút lây từ động vật sang người gây ra. Bệnh cũng có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc gần. Người bệnh thường có các triệu chứng như sốt, đau cơ và các tổn thương da dạng mụn nước lớn, có thể dẫn đến tử vong. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp hồi tháng 8 được đưa ra để đối phó với sự gia tăng các ca nhiễm chủng Clade 1b mới tại CHDC Congo và lan sang các nước lân cận. Theo WHO, năm nay đã ghi nhận các chủng đầu mùa khi này và các

TIN THẾ GIỚI
chứng khác tại 80 quốc gia, trong đó có 19 nước ở châu Phi.
Trẻ em là nạn nhân chính của hơn 62% vụ tai nạn bom mìn sau chiến tranh ở Lào
Lào là một trong những quốc gia hiện có tỷ lệ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ cao trên thế giới. Trong những năm qua, Lào đã đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn tại những vùng đất bị ô nhiễm, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Theo thống kê 10 tháng đầu năm 2024, Lào đã tiến hành khảo sát khoảng 19 nghìn ha đất ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn, làm sạch 5.000ha đất và phá hủy hơn 71 nghìn quả bom mìn, vật liệu nổ các loại. Tuy nhiên, cả nước xây ra 25 vụ tai nạn làm 39 người bị thương, 9 người chết, trong đó trẻ em là nạn nhân của hơn 62% vụ việc. Nguyên nhân chính gây tai nạn bom mìn là đùa nghịch với vật nổ, khai hoang, canh tác và tự động tháo, cắt lấy thuốc nổ.
Trong thời gian tới, Lào sẽ tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ để đẩy nhanh việc thu gom, và phá hủy vật liệu nổ các loại, hỗ trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng cũng như đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn. Chính phủ Lào đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ làm sạch 100 nghìn ha đất ô nhiễm.

(Tiếp theo trang 1)
du lịch sinh thái đem lại thu nhập cho người dân và bảo tồn văn hóa bản địa, xây dựng lối sống thân thiện hài hòa bền vững với thiên nhiên vì các thể hệ tương lai.

Lan tỏa phong trào xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp
Nam Định đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các đoàn thể nhân dân trong việc quan triệ, triển khai, tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường. Từ đó, nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về bảo vệ môi trường từng bước được thay đổi theo hướng tích cực như giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế xả rác thải, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và sử dụng hợp lý tài nguyên nước. Cuộc vận động "Xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp" và phong trào "Nhà sạch, vườn xanh, đường, sông không rác" đã duy động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng thực hiện. Trong đó, hiệu quả lớn là mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn với các ưu thế như chi phí đầu tư thấp, dễ thực hiện. Các huyện có bố trí kinh phí hỗ trợ hộ dân triển khai; áp dụng một số phương pháp phân chia riêng 2 loại rác vỏ cơ, hữu cơ vào dụng cụ chứa rác khác nhau để thu gom, xử lý (trong đó rác hữu cơ được xử lý thành phân bón hoặc làm thức ăn cho vật nuôi...). Trong điều kiện kinh phí đầu tư cho xử lý rác thải theo công nghệ hiện đại còn hạn chế, khối lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày tăng, mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện từ đầu năm 2020 nhằm giảm bớt khối lượng rác phải đưa vào cơ sở xử lý tập trung đã cho

Nam Định xây dựng và giữ gìn cảnh quan và môi trường làng quê xanh - sạch - đẹp bền vững

kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu. Hiện nay, 100% xã, thị trấn trên toàn tỉnh đã thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn. Thực tế cho thấy công tác phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình giúp giảm thiểu được 30-50% tổng lượng rác đưa về khu xử lý rác thải tập trung, giảm áp lực cho các bãi chôn lấp, nâng cao hiệu quả tái chế rác thải sinh hoạt; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn đạt 68,1%; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 đạt trên 98%.

Không ít sáng kiến tiêu biểu, độc đáo ở các địa phương đã tiếp tục tạo điểm nhấn, trở thành các mô hình điển về phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn như: Mô hình biến rác thành tài nguyên tại các xã, thị trấn: Cồn, Hải Châu (Hải Hậu), Nam Cường (Nam Trực), Thọ Nghiệp (Xuân Trường) với việc người dân tận dụng rác hữu cơ tái chế làm phân bón, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sạch. Mô hình sản xuất kinh doanh gắn với mục tiêu của kinh tế tuần hoàn do Hợp tác xã Nam Cường (Ý Yên) dẫn đầu với việc thu gom, phân loại, tái chế chất thải rắn sinh hoạt thành phân compost phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại chỗ và bán cho người trồng hoa, cây cảnh tạo lợi nhuận kép. Mô hình tái sử dụng

các vật liệu đã qua sử dụng/thải bỏ như lốp xe ô tô, chai nhựa, túi ni lông các màu để tổ điểm, tạo cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm tại các xã Mỹ Lộc (thành phố Nam Định), xã Cộng Hòa (Vụ Bản).

Tổ điểm làng quê bằng sắc màu thiên nhiên và văn hóa bản địa
Đặc biệt, phong trào trồng hoa, cây bóng mát bên lề đường trục xã, thôn, xóm đã tạo nên 2.605 tuyến đường hoa dài 2.775km, biển làng quê Nam Định thành những bức tranh yên bình, rực rỡ sắc màu.
Cùng với xử lý rác thải, cải tạo cảnh quan ở các làng quê, công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề đã được các ngành, địa phương quan tâm từ đó kết nối, thiết lập, phát triển các tour du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa làng nghề thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp "không khói", đem lại thu nhập ổn định cho người dân và góp phần bảo tồn văn hóa bản địa, xây dựng lối sống thân thiện hài hòa bền vững với thiên nhiên. Nam Định có 142 làng nghề và làng cơ nghiệp, trong đó 80 làng đã được công nhận. Hiện nay, hoạt động du lịch nông thôn với các sản phẩm du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông nghiệp nông thôn đã hình thành, phát triển chủ yếu tại các huyện Giao Thủy (mô hình du lịch cộng đồng

đối sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, công tác giáo dục và đào tạo (GD và ĐT) trên địa bàn thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) có sự phát triển khá toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng.
Theo đó, mạng lưới trường lớp, quy mô học sinh các cấp học được củng cố, phát triển theo quy hoạch. Cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước được xây dựng kiên cố hóa, hiện đại hóa; trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho công tác giảng dạy và học tập. Đến nay, cả 4 trường ở các cấp học của thị trấn đã từng bước được đầu tư khang trang, sạch đẹp, bảo đảm để tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt cho thấy và trở thành nhà trường, tạo sự yên tâm cho các bậc phụ huynh. Trong đó, cả 2

Thị trấn Cổ Lễ chăm lo, đầu tư cho giáo dục

Bài và ảnh: HỒNG MINH
khu A và khu B Trường Tiểu học thị trấn Cổ Lễ đều được hỗ trợ kinh phí hàng tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học an toàn. Hiện thị trấn đang hoàn thiện trường mầm non với kinh phí 60 tỷ đồng để đưa vào sử dụng trong năm học mới. Đây là niềm vui không chỉ của cô và trò nhà trường mà còn là mong chờ của chính quyền và nhân dân địa phương bởi trong nhiều năm qua, 3 điểm trường mầm non cũ đều đã xuống cấp không đảm bảo cho việc chăm sóc giáo dục trẻ. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, hàng năm tỷ lệ trẻ ở nhà trẻ đến trường đạt 94,8%, trẻ mầm non đến trường đạt 98,75%, trẻ 5 tuổi, 4 tuổi đến trường đạt tỷ lệ 99%.

Đối với Trường Tiểu học Cổ Lễ, được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND thị trấn và các bậc phụ huynh, năm 2021 nhà trường đã được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và thu về tiền tiến; luôn đứng trong top đầu các trường tiểu học của huyện về chất lượng giáo dục toàn diện. Trong những năm qua, 100% học sinh nhà trường luôn tham gia các hoạt động xã hội, 10 điều kiện văn minh trong gia đình, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động do ngành và nhà trường phát động. Các hoạt động Đội, Sao nhi đồng được lồng ghép hài hòa, sinh động, học sinh thường xuyên được tham gia các hoạt động tập thể, các trò chơi dân gian, văn nghệ, thể dục thể thao, tìm hiểu về Bác Hồ, về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương... góp phần bồi dưỡng tư tưởng, giáo dục truyền thống, hình thành nhân cách, rèn kỹ năng sống. Với tổng số

820 lớp học, trên 1.000 học sinh, Ban giám hiệu nhà trường luôn xác định việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục vững chắc, chủ trương đánh giá đúng chất lượng giảng dạy, không chạy đua thành tích, chỉ đạo thực hiện đúng, đủ chương trình và đúng quy chế chuyên môn một cách nghiêm túc; tích cực đổi mới nội dung và hình thức soạn bài, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, khai thác và sử dụng tốt thiết bị dạy học, khuyến khích các tổ chuyên môn và giáo viên tự làm đồ dùng dạy học... Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên đã đạt trình độ trình chuẩn. Các thầy cô giáo luôn đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc, nhất là trong lĩnh vực chuyên môn nhằm đưa nhà trường ngày một phát triển theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Các tiết hội thảo, hội



Một giờ học ở Trường Mầm non thị trấn Cổ Lễ.

môi trường. Việc xử lý rác của các xã, thị trấn cơ bản là bãi chôn lấp và lò đốt quy mô nhỏ, công nghệ cũ nên vẫn gặp nhiều khó khăn. Vấn nạn ô nhiễm môi trường tại 17 làng nghề nông thôn đang là thách thức lớn, một số nơi đang ở mức báo động. Ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận cộng đồng dân cư chưa cao...
Để vượt qua những thách thức trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, nhất là vấn nạn ô nhiễm môi trường ở các làng nghề của tỉnh, cần sự vào cuộc với các giải pháp quyết liệt hơn của các cấp chính quyền, ngành chức năng, đặc biệt cần áp dụng những công nghệ xử lý hiện đại. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, cải tạo, khai thác hiệu quả kinh tế từ cảnh quan nông thôn, làng nghề. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn. Cải tạo, nâng cấp các khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung ở các xã, thị trấn để đảm bảo thân thiện hơn với môi trường. Thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải tập trung quy mô liên huyện, liên vùng theo quy hoạch.
Những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đưa Nam Định trở thành hình mẫu trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần định hình một NTM hiện đại, bền vững. Với quyết tâm mạnh mẽ, tỉnh không chỉ hoàn thành các mục tiêu trước mắt mà còn xây dựng nền móng vững chắc cho một NTM tương lai xanh - sạch - đẹp và thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của IPTP

(Tiếp theo trang 1)

Tại Phiên khai mạc IPTP 11, Quốc vương Norodom Sihamoni đã gửi thông điệp chào mừng các đại biểu tham dự Phiên họp; nhấn mạnh, việc Campuchia chủ trì tổ chức IPTP 11 cùng với nghị viện các quốc gia đã thể hiện tầm quan trọng của việc xây dựng một cộng đồng chung với nền tảng là hòa bình, thịnh vượng, kết nối nhân dân, giao lưu nhân dân.

Phát biểu khai mạc IPTP 11, Chủ tịch IPTP Sous Yara cho biết, với chủ đề "Tìm kiếm hòa bình, hòa giải và bao dung", Phiên họp IPTP lần này là dịp để Quốc hội Campuchia và các nghị viện thành viên IPTP trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp ngăn ngừa xung đột thông qua các biện pháp hòa bình, đối thoại và tăng cường hợp tác quốc tế để đạt được những mục tiêu vì hòa bình, hòa giải, cùng tồn tại hòa bình.

Phát biểu tại Hội nghị với tư cách là khách mời của Quốc hội nước chủ nhà, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực của Samdech Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia và Quốc hội Campuchia trong việc tổ chức Hội nghị quan trọng này.

Chia sẻ với lãnh đạo nghị viện, nghị sĩ các nước tham dự IPTP 11, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, hòa bình không chỉ là việc không có chiến tranh, mà còn là sự tôn trọng, yêu thương và chia sẻ giữa các dân tộc, các quốc gia. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình với truyền thống bao dung, nhân nghĩa, hòa hiếu. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, Việt Nam đặc biệt trân trọng giá trị của hòa bình, ổn định, hữu nghị để mỗi người dân đều được hưởng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Để xây dựng một nền hòa bình, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trước hết cần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp khác biệt giữa các quốc gia, dân tộc. Thứ hai, chung tay thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo, bất bình đẳng cũng là cách tạo cơ sở bền vững cho một thế giới hòa bình, bao dung. Thứ ba, tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, là phương cách văn minh nhất để ngăn ngừa chiến tranh, xung đột.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội tin rằng, "nghị viện và các nghị sĩ sẽ đóng vai trò tích cực và có tiếng nói quan trọng trong việc thúc đẩy thương tón pháp luật, xây dựng lòng tin và tôn trọng lẫn nhau, cùng tìm ra giải pháp hòa bình bền vững cho các tranh chấp trong khu vực cũng như các thách thức toàn cầu cấp bách hiện nay".

Trong phát biểu, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam đánh giá cao và hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của Campuchia nhằm thúc đẩy đối thoại, hòa giải và hợp tác. Là nước láng giềng của Campuchia, Việt Nam tin rằng, những kinh nghiệm thành công của Campuchia trong phát triển đất nước và xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng, khu vực, trong đó có Việt Nam, sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và hợp tác ở khu vực cũng như trên thế giới.

Tại Phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận các biện pháp nhằm khuyến khích các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, hòa giải và bao dung bằng việc đầu tư vào một cấu trúc thống nhất của việc xây dựng hòa bình và hợp tác phát triển bởi các quốc gia yêu chuộng hòa bình và các bên liên quan; việc đẩy vai trò chiến lược của ngoại giao nghị viện và nhà nước trong thúc đẩy hòa bình, phát triển, tuân thủ luật pháp quốc tế, tư pháp và thương mại.

IPTP là một cơ chế thực hiện Hội đồng toàn cầu về Khoan dung và Hòa bình (GCTP) - tổ chức quốc tế do nhà ngoại giao Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Chủ tịch đương nhiệm GCTP Ahmed Bin Mohamed Aljarwan thành lập vào năm 2017 với mục đích thúc đẩy văn hóa hòa bình, chống lại sự phân biệt và bạo lực cực đoan. Campuchia hiện giữ vai trò Chủ tịch của IPTP nhiệm kỳ 2023-2024 và là nơi đặt trụ sở của GCTP khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phiên họp đầu tiên của IPTP được tổ chức tại Nghị viện Malta ở Valletta vào năm 2018 và cho đến nay đã tổ chức 10 Phiên họp. IPTP đã ký Thỏa thuận hợp tác với khoảng 40 nghị viện quốc gia và khu vực, có tư cách quan sát viên của Liên minh nghị viện thế giới.

Quốc hội Việt Nam chưa phải là thành viên của Nghị viện Quốc tế vì Bao dung và Hòa bình, trước đó cũng chưa từng có Đoàn của Quốc hội tham dự các Phiên họp IPTP. Do đó, đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam tham dự Phiên họp của IPTP

UBND tỉnh kiểm điểm kết quả thu ngân sách Nhà nước và số hóa sổ hộ tịch

(Tiếp theo trang 1)

huyện Vụ Bản mới đạt 26%; Giao Thủy 44%; Ý Yên 49%...

Đối với việc thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh, đến nay tất cả các huyện, thành phố đều đã hoàn thành giai đoạn 1, chuyển dữ liệu lên hệ thống dữ liệu quốc gia và đang triển khai giai đoạn 2, phần đầu toàn tỉnh hoàn thành trước ngày 25/12/2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương nỗ lực của các ngành, các địa phương trong việc thu ngân sách Nhà nước, thu nộp tiền sử dụng đất và số hóa sổ hộ tịch; đặc biệt việc số hóa sổ hộ tịch đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Để hoàn thành tiến độ số hóa sổ hộ tịch, đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp và Công an tỉnh tiếp tục kết nối giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; các

huyện, thành phố lên kế hoạch tiến độ giải quyết công việc để thực hiện và gửi về cơ quan thường trực để đôn đốc theo dõi.

Đối với việc thu ngân sách, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các huyện, thành phố; các ngành như Hải quan, Chi cục Thuế cần tiếp tục nỗ lực đốc thu để hoàn thành nhiệm vụ. Với các huyện tiếp tục cố gắng tăng thu vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao để bù đắp cho các đơn vị thiếu hụt. Riêng huyện Vụ Bản phải phấn đấu thu cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát nguồn đất xen kẹt, khẩn trương xây dựng phê duyệt giá khởi điểm; tổ chức đấu giá với những diện tích đã được phê duyệt giá khởi điểm để bảo đảm thành nhiệm vụ thu sử dụng đất năm và năm tiếp theo

Tổ chức Giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 12 năm 2024

(Tiếp theo trang 1)

và xe buýt thành phố) và tập thể (đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô và xe buýt thành phố).

Để đạt được Giải thưởng "Vô lăng vàng", lái xe phải đáp ứng các tiêu chí như: Không gây TNGT trong năm xét thưởng và không gây TNGT từ nghiêm trọng trở lên trong 3 năm liền trước năm xét giải; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự, ATGT, không bị các lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính dưới bất kì hình thức nào trong năm xét thưởng; Số km an toàn tối thiểu trong năm xét thưởng (Đối với vận tải hành khách đạt 40 nghìn km; đối với vận tải hàng hóa là 50 nghìn km; đối với vận tải hành khách bằng xe buýt chạy trong các tuyến đường nội thị là 25 nghìn km...). Đối với các doanh nghiệp xét giải phải đáp ứng được các tiêu chí như: 50% số lái xe của đơn vị được ký hợp đồng từ 1 năm trở lên, 100% lái xe được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Trong năm 2024, đơn vị không có xe gây TNGT nghiêm trọng trở lên, không có xe bị xử phạt do vi phạm về chở quá tải trọng, chở quá số lượng hành khách. 100% số xe lắp đặt, khai thác hiệu quả thiết

bị giám sát hành trình... Hồ sơ xét giải sẽ được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Cục Quản lý Đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải) hỗ trợ thẩm định thông tin về phạt vi phạm hành chính và dữ liệu giám sát hành trình đối với các xe và lái xe... Thời gian trao giải dự kiến cuối tháng 12/2024 do Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức.

Ban ATGT tỉnh đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Nam Định tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh doanh vận tải tham gia Giải thưởng "Vô lăng vàng"; các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến về giải thưởng đến toàn bộ đội ngũ lái xe; cần chú ý chi, thể lệ của giải thưởng lập hồ sơ tham gia giải thưởng về Sở Giao thông Vận tải và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) trước ngày 29/11/2024 để xác nhận. Ban ATGT tỉnh giao các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định tuyên truyền về Giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 12 năm 2024. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị kinh doanh vận tải hoàn thiện hồ sơ bình xét tham gia bình xét giải thưởng theo kế hoạch của Ủy ban ATGT quốc gia

Huyện Nghĩa Hưng đối thoại với các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng tại khu vực Cồn Xanh

(Tiếp theo trang 1)

những hộ đã chuyển hẳn ra đảm sinh sống, hiện không có nhà ở nơi khác; giải quyết việc làm cho người trong độ tuổi lao động và quá tuổi lao động theo văn bản đã ban hành...

Lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng đã trực tiếp giải đáp, tuyên truyền lại về chủ trương, chính sách, cơ chế giải phóng mặt bằng của tỉnh, huyện; đồng thời nhấn mạnh: Thúc đẩy và các căn cứ pháp lý đều khẳng định, quỹ đất khu vực bãi bồi ven biển Cồn Xanh, là diện tích đất do Nhà nước quản lý, không phải đất giao ổn định lâu dài cho nhân dân. Quá trình triển khai các phần việc liên quan để thực hiện nhóm dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, các cấp chính quyền tỉnh đã bám sát và thực hiện nghiêm y kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ; xem xét, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng và triển khai các dự án theo đúng quy hoạch, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương cũng đồng tình với cách thức giải quyết của tỉnh và quan điểm chỉ đạo sẵn quyết liệt triển khai các dự án sản xuất công nghiệp ở khu vực Cồn Xanh để tạo tiền đề tiếp tục thu hút nhiều dự án đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghĩa Hưng, vùng kinh tế biển của tỉnh theo Quy hoạch tỉnh và chủ trương của Chính phủ về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và quốc gia...

Lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng nhấn mạnh, việc tổ chức các hội nghị đối thoại với người dân nuôi trồng thủy sản thuộc phạm vi dự án của UBND huyện thể hiện sự tôn trọng quyền lợi chính đáng của người dân. Lãnh đạo huyện kêu gọi các hộ dân hợp tác, ủng hộ chủ trương, định hướng của tỉnh về công tác thu hồi đất, tích cực chấp hành việc thu dọn tài sản, bàn giao đất cho UBND xã quản lý để được nhận hỗ trợ theo cam kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện. Nếu các hộ dân cố tình không chấp hành sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật và phải cưỡng chế để thu hồi đất (khi đó các hộ dân không được nhận hỗ trợ của Công ty như đã cam kết, đồng thời chính quyền không chịu trách nhiệm về tài sản, con nuôi... của các hộ dân); các hành vi chống đối, sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc triển khai các dự án tại Cồn Xanh không chỉ góp phần thúc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ của huyện Nghĩa Hưng, mà còn là tiền đề, động lực để thành lập Khu Kinh tế Ninh Cơ (có tổng diện tích gần 14 nghìn ha trên địa bàn hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng) theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, từng bước phát triển huyện Nghĩa Hưng trở thành một trong bốn cực tăng trưởng theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như định hướng, chủ trương phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và quốc gia

Từ ngày 15/10 đến 14/11/2024, toàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông đường bộ

(Tiếp theo trang 1)

giao thông đã xử lý 26 trường hợp vi phạm (trong đó có 1 trường hợp vi phạm quy định về dừng đỗ phương tiện và 19 trường hợp vi phạm quy định về quay đầu xe), phạt tiền 23,4 triệu đồng. Trong lĩnh vực đường thủy, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh xử lý 8 trường hợp, phạt tiền 45 triệu đồng.

Trong tháng, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/10/2024 triển khai Luật Trật tự, ATGT đường bộ; Ban ATGT tỉnh ban hành Kế hoạch số 71/KH-BATGT ngày 24/10/2024 về việc kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, ATGT năm 2024; Quyết định số 73/QĐ-BATGT ngày 28/10/2024 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, ATGT năm 2024; Kế hoạch số 72/KH-BATGT ngày 24/10/2024 về việc hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ban ATGT tỉnh

tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, ATGT năm 2024 tại các huyện, thành phố Nam Định; Công an tỉnh tổng kết kế hoạch đảm bảo trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh; sơ kết 1 tháng tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp và xe mô tô, xe gắn máy kéo theo xe khác, vật khác vi phạm trật tự, ATGT. Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương, Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về hành lang ATGT, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô tại các địa phương. Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền ATGT tại Nhà máy Maxport 8 thuộc Công ty TNHH Maxport Limited và Công ty TNHH LongYu Việt Nam; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự, ATGT bằng xe tuyên truyền lưu động

Toàn tỉnh gieo trồng được 9,4 nghìn ha cây rau màu vụ đông

(Tiếp theo trang 1)

khuyến khích nông dân sử dụng các loại phân bón hữu cơ, bón phân tiết kiệm, cân đối và hiệu quả để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp đề nghị các địa phương, nông dân tập trung chăm sóc, bảo vệ các loại cây trồng vụ đông theo đúng quy trình hướng dẫn, trồng quay vòng các loại rau ngắn ngày trên diện tích vụ đông sớm vừa thu hoạch. Tăng cường tìm kiếm đối tác là các doanh nghiệp và hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân. Tập trung nguồn kinh

phí khuyến nông, kinh phí quản lý, sử dụng đất trồng lúa để hỗ trợ phát triển các mô hình áp dụng quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa mang lại hiệu quả cao. Quan tâm xây dựng, phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu theo hướng phát triển sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, công nghệ đầu tư vào sản xuất nông nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng ngành Nông nghiệp phát triển bền vững, mang lại giá trị cao cho nông dân

Thời sự Quốc tế

Những chuyến bay "chữa lành"

Liên hợp quốc vừa nối lại các chuyến bay nhân đạo tới Thủ đô Port-au-Prince, Haiti từ ngày 20/11, sau khi tạm dừng hơn một tuần do các cuộc tấn công nhằm vào ba chuyến bay thương mại. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao quyết định của Liên hợp quốc, vì như những chuyến bay "chữa lành" chở hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Haiti, vốn đang khốn đốn trong vòng xoáy bạo lực gia tăng nghiêm trọng ở quốc gia Caribe này.

Ngày 12/11, Liên hợp quốc đã phải tạm ngừng các chuyến bay tới Thủ đô Port-au-Prince, sau khi ba máy bay thương mại của Mỹ đang trong quá trình hạ cánh bị trúng đạn của các băng nhóm vũ trang. Các vụ tấn công gây nguy hiểm đến an toàn bay khiến Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) áp đặt lệnh cấm tất cả máy bay của Mỹ bay vào không phận Haiti trong vòng 30 ngày.

Tuy nhiên, theo thông báo của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Cơ quan quản lý dịch vụ hàng không nhân đạo của Liên hợp quốc (UNHAS), các chuyến bay nhân đạo của các tổ chức quốc tế được nối lại hoạt động từ ngày 20/11, để vận chuyển hàng hóa nhân đạo và người dân.

Quyết định của Liên hợp quốc được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, với mục đích hỗ trợ nhân đạo, không bỏ người dân Haiti ở lại phía sau trong bối cảnh tình hình bạo lực tại quốc gia Caribe, nhất là ở Thủ



Máy bay của hãng Spirit Airlines bị trúng đạn khi hạ cánh xuống sân bay ở Haiti. (Ảnh New York Post)

đô Port-au-Prince, vẫn bùng phát nghiêm trọng. Hầu hết các khu vực trong thành phố đang nằm dưới sự kiểm soát của các băng nhóm vũ trang, gây cản trở công tác cứu trợ và tiếp cận những người cần giúp đỡ, cũng như những đối tượng dễ bị tổn thương. Giám đốc Văn phòng Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Haiti, ông Gregoire Goodstein bày tỏ quan ngại trước thực trạng các tổ chức nhân đạo chỉ tiếp cận được người dân ở 20% diện tích Thủ đô Port-au-Prince.

Theo đánh giá của quan chức này, hoạt động nhân đạo ở thành phố Port-au-Prince gần như tê liệt dưới sự kiểm soát của các băng nhóm tội phạm vũ trang. Theo

thầy kể từ tháng 8/2023. Giám đốc Văn phòng IOM tại Haiti Gregoire Goodstein cho biết khả năng cung cấp viện trợ của tổ chức này đã đến giới hạn và cần sự hỗ trợ quốc tế ngay lập tức.

Ông cảnh báo sự cô lập đối với Port-au-Prince đang làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất tồi tệ ở đây. Tình trạng trên được ghi nhận trong bối cảnh Thủ tướng Alix Didier Fils-Aime vừa tuyên thệ nhậm chức hôm 11/11, thay thế Thủ tướng tiền nhiệm Garry Conille, người bị Hội đồng chuyển tiếp (CPT) của Haiti phế truất sau 5 tháng nắm quyền.

Tình trạng tội phạm bạo lực ở Port-au-Prince vẫn ở mức cao, với các băng nhóm được trang bị vũ khí kiểm soát 80% thành phố, bất chấp việc một lực lượng quốc tế do Kenya đứng đầu đã được triển khai để giúp cảnh sát Haiti khôi phục trật tự.

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, tính từ đầu năm đến nay, bạo lực liên quan các băng nhóm tội phạm đã làm hơn 4.000 người thiệt mạng ở Haiti. Tàn Thủ tướng Haiti Alix Didier Fils-Aime từng lên án mạnh mẽ các vụ tấn công và chỉ đạo lực lượng thực thi pháp luật giành lại quyền kiểm soát sân bay quốc tế ở thủ đô, nhưng phần lớn diện tích Port-au-Prince vẫn do các băng nhóm vũ trang kiểm soát.

IOM và các đối tác vẫn đang nỗ lực hỗ trợ những người di dời, bao gồm việc cung cấp các khoản trợ cấp cho chi phí thuê nhà và triển khai các phòng khám di động để cung cấp dịch vụ y tế. IOM cũng hỗ trợ tâm lý xã hội, nỗ lực đoàn tụ gia đình và trợ giúp các nạn nhân của bạo lực. Cộng đồng quốc tế hy vọng với nỗ lực của IOM và các tổ chức nhân đạo, cuộc sống của người dân Haiti sẽ dần trở lại bình thường, an ninh và ổn định ở quốc gia Caribe được khôi phục

Theo thông cáo báo chí, IOM cho biết khoảng 17 nghìn trong số 20 nghìn người di dời nêu trên đang được trú trong các nhà ở tạm thời, nhiều người trong số họ đã phải di dời nhiều lần. IOM nhận định quy mô di dời như vậy là chưa từng

BÀO MINH